

ภูเก็ตแฟนตาซี
รายละเอียดการจัดงานอีเว้นท์
หน้า 1/6

Introduction

ภูเก็ตแฟนตาซี อัครสถานความบันเทิงยิ่งใหญ่ พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับต้อนรับคณะบุคคลทั้งกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ เพื่อจัดการประชุมสัมมนา หรืองานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ทั้งช่วงกลางวัน และยามค่ำคืน ในบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ และกลิ่นอายแห่งศิลปวัฒนธรรม

ที่ภูเก็ตแฟนตาซี พันธกิจสำคัญของเรา คือ การรังสรรค์ทุกจินตนาการที่ท่านปรารถนาให้เกิดขึ้นจริง ด้วยทักษะและความพร้อมในการสร้างสรรค์งานหลากหลายรูปแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์ ที่ไม่อาจหาได้จากสถานที่จัดงานอื่นใด

เริ่มต้นจากการออกแบบคอนเซปต์และธีมของงาน การสร้างสรรค์ และจัดตกแต่งสถานที่ไปจนถึงการให้บริการ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และการบริหารจัดการงานอีเว้นท์ ด้วยทีมงานภายในของเรา ผู้มีประสบการณ์ในการจัดงานรูปแบบพิเศษ มีความรอบรู้ด้านเทคนิค และทักษะในการสร้างสรรค์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะพึงพอใจกับทุกสิ่งที่คาดหวังไว้

(Our Venue)

ในอาณาบริเวณของภูเก็ตแฟนตาซีมี 3 พื้นที่หลักที่พร้อมสำหรับจัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ คือ

- โรงละคร “วังไอยรา” โรงละครยิ่งใหญ่ระดับโลกที่สามารถรองรับผู้ชมได้มากกว่า 3,000 ที่นั่ง พร้อมไปด้วยอุปกรณ์สื่อผสมหลากหลายที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการจัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ได้อย่างดี
- ห้องจัดเลี้ยงอันโอ่อ่าหรูหรา พร้อมระบบปรับอากาศภายใน “ภัตตาคารมโนห์ราทอง” สามารถรองรับแขกผู้มีเกียรติได้ถึง 4,000 ที่นั่ง
- พื้นที่ว่างภายนอกอาคารมากกว่า 12 ไร่ ที่สามารถสร้างสรรค์ และตกแต่ง ให้ได้บรรยากาศตามความต้องการในการจัดงานในรูปแบบต่าง ๆ



ภูเก็ตแฟนตาซี
รายละเอียดการจัดงานอีเว้นท์
หน้า 2/6

(Our Productions)

ภูเก็ตแฟนตาซีมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วนพร้อมสำหรับการจัดงานอีเว้นท์ ได้แก่ ระบบแสงและเสียงที่ทันสมัย ระบบเครื่องฉายภาพประสิทธิภาพสูงหลายฟอร์แมต การจัดพลุ ดอกไม้ไฟ และระเบิดเพลิงที่ออกแบบได้ตามความต้องการ ระบบยิงแสงเลเซอร์ภาพหลากสี เทคนิคพิเศษหลากชนิด การออกแบบเครื่องแต่งกายรูปแบบพิเศษ ไปจนถึงการออกแบบและสร้างฉากต่าง ๆ

นอกจากนี้ บริการจัดงานอีเว้นท์ของเรายังครอบคลุมไปถึงการจัดการแสดงรูปแบบพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การแสดงสัตว์แสนรู้ เทคนิคมายากลฟราวตา และเรายังมีทีมเต้นเซอร์ นักแสดง นักกายกรรม รวมถึงพิธีกรของเราเองอีกด้วย

(Our F&B)

การบริการอาหารอันเลิศรสของเรา รังสรรค์ผ่านฝีมือของทีมพ่อครัวชาวไทยมืออาชีพที่เปี่ยมประสบการณ์ ผู้ซึ่งพร้อมจะนำเสนออาหารนานาชาติหลากหลายชนิด และมีความยินดีที่จะจัดอาหารพิเศษหลากหลายสไตล์ทุกชนิด ตามที่ลูกค้าต้องการ

(Our Event Support)

เมื่อเลือกจัดงานที่ภูเก็ตแฟนตาซี แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการบริการของปาร์คเรา ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงคลินิกที่มีทีมแพทย์และพยาบาลประจำพร้อมให้บริการ รพพยาบาลฉุกเฉิน ศูนย์บริการสู่มวลขนพร้อมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ลานจอดรถพื้นที่ 5 ไร่ ห้องประชุม ห้องพักผ่อน ศูนย์บริการท่องเที่ยว บริการรับแจ้งของหาย บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา และเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ ห้องพักสัตว์เลี้ยง ที่พักสำหรับมัคคุเทศก์ ห้องละหมาด บริการแปลภาษาต่างประเทศ และพนักงานผู้สามารถสนทนาได้หลายภาษา

นอกจากนี้ เรายังมีบริการถ่ายวิดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง บริการอัดภาพสีระบบดิจิทัล โดยทีมงานระดับมืออาชีพ พร้อมรองรับงานมีลตีมี่เดียทุกรูปแบบสำหรับงานอีเว้นท์ของท่าน



ภูเก็ตแฟนตาซี
รายละเอียดการจัดงานอีเว้นท์
หน้า 3/6

(Your Decision)

จากประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกแง่มุม ทำให้ทีมงานของเราสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการจัดงานให้กับลูกค้าได้หลากหลาย แตกต่าง มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

เริ่มตั้งแต่การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น จนกระทั่งการบริการหลังงานสิ้นสุด ทีมจัดงานอีเว้นท์ที่เข้มแข็งกว่า 400 ชีวิต สามารถรับประกันได้ว่า ทุกครั้งเป้าหมายของงานที่วางไว้จะประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายอย่างตรงเวลา และเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้

ด้วยระยะทางเพียง 9 กิโลเมตร จากหาดป่าตอง ภูเก็ตแฟนตาซีจึงอยู่ในย่านใจกลางของเกาะภูเก็ต ซึ่งสะดวกสบายในการเดินทาง ทั้งจากสนามบิน และจากโรงแรมต่าง ๆ ด้วยรถตู้ปรับอากาศ และมีโค้ชของเราที่มีมากกว่า 100 คัน ซึ่งพร้อมให้บริการรับ-ส่งด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้ จากทุก ๆ ที่ในภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับท่านที่ต้องการสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ให้ได้ตามจินตนาการ ภูเก็ตแฟนตาซีขอเสนอการจัดงานการประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท การมอบรางวัล การจัดนิทรรศการ และธีมปาร์ตี้นอกสถานที่ในบรรยากาศที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

ปล่อยจินตนาการให้โลดแล่นไกล จัดงานอีเว้นท์ครั้งต่อไปให้ประทับใจที่... ภูเก็ตแฟนตาซี



ภูเก็ตแฟนตาซี
รายละเอียดการจัดงานอีเว้นท์
หน้า 4/6

สิ่งอำนวยความสะดวก	ศูนย์ประชาสัมพันธ์; ลานจอดรถ; บริการรถรับ-ส่ง; จุดบริการน้ำมันเชื้อเพลิง; ศูนย์บริการซ่อมยานยนต์; ศูนย์บริการต้อนรับแฟนตาซี; ตู้ ATM; และจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริการจัดเลี้ยง จัดประชุม และสัมมนา	ภูเก็ตแฟนตาซีถือเป็นสถานที่สำหรับการจัดงานต่าง ๆ ที่พร้อมพร้อม สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย * ให้เช่าสถานที่สำหรับการทำกิจกรรม อาทิ โรงละคร, ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์, บริเวณปาร์ค, ห้องประชุมใหญ่แฟนตาซี, และศูนย์ฝึกอบรมแฟนตาซี เป็นต้น * ให้เช่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีอื่น ๆ * รับจัดงานเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ * ให้เช่าชุดสำหรับจัดการแสดง รวมถึงอุปกรณ์ในการแสดง * รับออกแบบและจัดการแสดงต่าง ๆ * มีทีมนักออกแบบและสร้างสรรค์ อีกทั้งช่างเทคนิคระดับมืออาชีพ
บริการทั่วไป	บริการไกด์นำเที่ยวสำหรับหมู่คณะ; ห้องพยาบาล; ห้องรับฝากสัตว์เลี้ยง; รถเข็น Wheelchair; รถเข่า; เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย; ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ; จุดรับคืนภาษี สำหรับนักท่องเที่ยว; ตู้โทรศัพท์ภายในและต่างประเทศ (แบบหยอดเหรียญและแบบบัตร)



ภูเก็ตแฟนตาซี
รายละเอียดการจัดงานอีเว้นท์
หน้า 5/6

บริการพิเศษ

- * บริการต้อนรับแบบพิเศษสำหรับลูกค้า VIP
- * ร่วมฉลองวันเกิดและงานอื่น ๆ ในลักษณะพิเศษ
- * บริการให้เช่าสถานที่
- * รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
- * รับออกแบบและตกแต่งฉากในราคาพิเศษ

ลานจอดรถ

ลานจอดรถของปาร์ค สามารถจอดได้ถึง 600 คัน
ทั้งแบบรถตู้หรือรถได้ข

ระบบด้านความปลอดภัย

รถฉุกเฉินพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถ
ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่เป็นที่จำเป็น ทั้งนี้ จะมีทีมแพทย์และ
ทีมพยาบาล 4 ท่านที่ประจำอยู่ในโครงการพร้อมรับสถานการณ์
เฉพาะหน้า

โรงพยาบาลใกล้เคียง คือ

โรงพยาบาลป่าตอง (10 นาที)

โรงพยาบาลสิริโรจน์ (20 นาที)

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต (20 นาที)



